

Số: /BC-UBND

Lộc Hà, ngày tháng 12 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa IV**

Thực hiện Văn bản số 125/HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND huyện về việc đề nghị trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện; sau khi xem xét, UBND huyện tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc và trả lời các nội dung chất vấn của HĐND huyện như sau:

#### **I. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG**

**Câu 1:** Hiện nay tại cụm Công nghiệp Thạch Kim, một số hộ dân sản xuất kinh doanh xả chất thải sản xuất như bã mắm, ruốc... ra lòng lề đường và trong khu vực cụm Công nghiệp, hệ thống xử lý nước thải không hoạt động được, gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị UBND huyện có giải pháp nào để giải quyết vấn đề này?.

#### **Trả lời:**

1. Đối với nội dung “Hiện nay tại Cụm Công nghiệp Thạch Kim một số hộ dân sản xuất kinh doanh xả chất thải sản xuất như bã mắm, ruốc... ra lòng, lề đường và trong khu vực Cụm Công nghiệp”: UBND huyện đã yêu cầu Ban Quản lý Cụm Công nghiệp tăng cường công tác quản lý tại Cụm, nhất là công tác bảo vệ môi trường; yêu cầu các cơ sở trong Cụm không được để các loại chất thải như cữ tri nêu thải ra môi trường và phải xử lý theo đúng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 53 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 về trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải của các cơ sở sản xuất kinh doanh. Để xử lý vấn đề này, căn cứ Luật Bảo vệ môi trường, UBND huyện đã yêu cầu:

- Các hộ gia đình, cá nhân, các cơ sở sản xuất kinh doanh có trách nhiệm thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu hủy theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

- Ban Quản lý Cụm Công nghiệp yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong Cụm thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, lưu giữ đúng nơi quy định, che chắn để giảm thiểu phát tán mùi hôi, thối ra môi trường ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

- UBND huyện chỉ đạo Cụm Công nghiệp bố trí quỹ đất dự phòng tại bãi rác Hồng Lộc để tổ chức chôn lấp các loại chất thải nêu trên.

2. Đối với nội dung “hệ thống xử lý nước thải không hoạt động, gây ô nhiễm môi trường”: Trên cơ sở đề xuất của Ban quản lý Cụm Công nghiệp, UBND huyện đã thống nhất cho sửa chữa hệ thống xử lý nước thải. Hiện nay đã hoàn thành thiết kế, Ban quản lý Cụm Công nghiệp đang trình phòng Kinh tế và Hạ tầng thẩm định và thực hiện các bước tiếp theo, dự kiến sẽ hoàn thành trước 30/6/2023.

**Câu 2:** Hiện nay Nhân dân phản ánh việc cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm và thời gian kéo dài so với quy định. Trách nhiệm thuộc về ai? Giải pháp trong thời gian tới?.

**Trả lời:**

Thời gian qua UBND huyện đã phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường đề tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về chuyên môn trong xử lý tồn đọng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đã đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ làm công tác tư vấn xây dựng hồ sơ cho các xã; đã giao phòng Tài nguyên và Môi trường trực tiếp làm việc, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương nhưng tiến độ xử lý tồn đọng vẫn còn chậm như ý kiến cử tri và HĐND huyện nêu.

Lý do chậm như nêu trên do một số nguyên nhân sau:

- Trước hết phòng Tài nguyên và Môi trường chưa quyết liệt trong đôn đốc, chỉ đạo các địa phương thông báo, tuyên truyền, đôn đốc nhân dân thực hiện công tác kê khai và phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng hồ sơ. Công tác hướng dẫn, thẩm định của cán bộ chuyên môn thuộc Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Thạch Hà - Lộc Hà, phòng Tài nguyên và Môi trường có lúc chưa đáp ứng được tiến độ.

- Một số xã chưa tập trung quyết liệt chỉ đạo và phối hợp các hộ gia đình có hồ sơ tồn đọng để xây dựng hồ sơ, chưa kiểm soát được số lượng tồn đọng để tập trung chỉ đạo thực hiện; phần lớn đang phó mặc cho cán bộ chuyên môn.

- Nhiều trường hợp không cung cấp được đầy đủ hồ sơ phù hợp chứng minh nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm sử dụng đất; nhiều trường hợp tranh chấp, hợp gia đình không thống nhất... nên công tác xác định nguồn gốc đất đai của các địa phương khi trình lên huyện chưa đáp ứng yêu cầu dẫn đến phải trả lại hồ sơ...

- Nhiều trường hợp chưa chủ động phối hợp với địa phương để XD hồ sơ.

Để tập trung xử lý tồn đọng và nêu cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, UBND huyện đã đưa ra giải pháp thực hiện như sau:

Tiếp tục giao kế hoạch xử lý tồn đọng cho các địa phương và yêu cầu giải quyết theo nguyên tắc sau:

a) Đối với UBND các xã, thị trấn

- Tuyên truyền và hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân có hồ sơ tồn đọng chưa giải quyết phối hợp UBND cấp xã xây dựng hồ sơ theo quy định hiện hành.

- Chủ động xây dựng hồ sơ trên nguyên tắc dễ làm trước, khó khăn, vướng mắc làm sau.

- Những hồ sơ không xây dựng được vì lý do khách quan không thuộc trách nhiệm của UBND cấp xã thì lập biên bản có xác nhận của gia đình, thôn trưởng/tổ

trưởng tổ dân phố, cán bộ địa chính, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ cấp xã để lưu hồ sơ quản lý.

- Các hồ sơ đủ điều kiện giải quyết phải tuân thủ trình tự, thủ tục theo đúng quy định.

b) Đối với Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Thạch Hà - Lộc Hà:

- Giao cán bộ phụ trách địa bàn, cán bộ đo đạc thường xuyên phối hợp, hướng dẫn để xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định đảm bảo kế hoạch giao trong năm.

- Phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường kịp thời thẩm định hồ sơ các xã, thị trấn trình lên để UBND huyện quyết định.

c) Đối với phòng Tài nguyên và Môi trường:

- Kịp thời thẩm định, trình UBND huyện quyết định sau khi Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Thạch Hà - Lộc Hà trình.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện của UBND các xã, thị trấn, Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh Thạch Hà - Lộc Hà.

## II. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ, QUI HOẠCH, XÂY DỰNG, ĐIỆN, NƯỚC

**Câu 1:** Hệ thống kênh trục Sông Nghèn đã hoàn thành đưa vào sử dụng trong mấy năm qua, tuy nhiên tại các thôn Yên Định, thôn Hoà Bình và thôn Nam Sơn, xã Thịnh Lộc, bà con nông dân không có nước để sản xuất. Đề nghị UBND huyện có giải pháp nào xử lý trong thời gian tới?

**Trả lời:**

Sau khi Hệ thống kênh trục sông Nghèn hoàn thành đưa vào sử dụng thì vấn đề nước tưới đối với sản xuất của tất cả các xã trên địa bàn huyện cơ bản đã được giải quyết triệt để và không thể có hiện tượng thiếu nước tưới nếu như không có sự quá khắc nghiệt về thời tiết.

Đề nghị UBND xã Thịnh Lộc tuyên truyền vận động Nhân dân tập trung sản xuất, nhất là vụ Hè thu đồng thời nghiên cứu hấp thu các chính sách: Hiện tại HĐND tỉnh có chính sách theo Nghị quyết 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 về một số cơ chế chính sách hỗ trợ tạo cơ chế, nguồn lực xây dựng thành công tỉnh đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2022-2025; HĐND huyện có chính sách quy định tại Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn, đô thị văn minh, phát triển sản phẩm OCOP gắn với xây dựng Nông thôn mới huyện Lộc Hà giai đoạn 2022-2025. Trong đó có cơ chế hỗ trợ xi măng làm kênh mương nội đồng để phục vụ sản xuất, xây dựng nông thôn mới.

Đây là chính sách chung và là chính sách lớn; vì vậy đề nghị địa phương căn cứ vào các chính sách còn có hiệu lực để triển khai xây dựng các tuyến kênh

mương phục vụ cho nhân dân sản xuất. UBND huyện chỉ xem xét đầu tư các tuyến kênh chính có quy mô liên xã, mức độ đầu tư lớn vượt tầm ngân sách cấp xã.

**Câu 2:** Dự án đường Hồng Lộc - Thạch Kênh thiết kế mương nước đoạn qua thôn Trung Sơn, xã Hồng Lộc không hợp lý gây ách tắc dòng chảy tại các rãnh thoát nước khu dân cư thôn Trung Sơn; mặt khác tiến độ thi công dự án chậm, UBND huyện đã có Văn bản trả lời “Sẽ rãi thảm hoàn thành các đoạn đường ngoài khu dân cư mà không phải giải phóng mặt bằng xong trước 30/12/2022” nhưng đến nay công trình đang dang dở và đã dừng thi công. Đề nghị UBND huyện cho biết lý do, giải pháp thực hiện trong thời gian tới?.

**Trả lời:**

Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt thoát nước dọc đoạn tuyến từ km5+489,83 về km5+283,33 (*đoạn qua thôn Trung Sơn*) có cao trình đáy thoát cao hơn từ 58cm đến 62cm so với đáy thoát của mương thoát nước khu dân cư hiện trạng. Nguyên nhân là do đoạn tuyến này là điểm bắt đầu siêu cao mở rộng mặt đường qua khu trung tâm hành chính xã Hồng Lộc dẫn đến cao độ mặt đường hoàn thiện cao hơn so với các đoạn tuyến khác. Bên cạnh đó tuyến đường của khu dân cư thấp hơn đường hiện trạng khoảng 60cm nên việc tiêu thoát nước là rất chậm nên mưa lớn, mực nước bên ngoài khu dân cư cao gây ngập úng cục bộ đối với một số hộ tại khu dân cư. Tuy nhiên, xét đến khả năng tiêu thoát nước khu dân cư về lâu dài; UBND huyện đã chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện kiểm tra, đề xuất Sở Giao thông Vận tải (*đơn vị thẩm định dự án*) xem xét phương án điều chỉnh thiết kế hạ thấp cao độ đáy thoát mương thoát nước dọc đoạn tuyến này.

Về tiến độ thi công: Hiện đơn vị thi công đã triển khai hoàn thành lớp cấp phối đá dăm loại I tất cả các đoạn ngoài khu dân cư; đang tiến hành lu lèn đảm bảo độ chặt để triển khai thảm mặt bê tông nhựa nên việc UBND huyện trả lời cử tri “sẽ hoàn thành thảm nhựa đoạn ngoài khu dân cư đến 30/12/2022” là có cơ sở.

**Câu 3:** Xã Tân Lộc có 70 ha đất sản xuất lúa vùng Đồng Sâu, thôn Tân Thành hàng năm thường hay bị ngập lụt cục bộ, cử tri xã Tân Lộc đã đề xuất đầu tư kênh mương tiêu úng đoạn ven chân núi rú Mã xã Hồng Lộc nhiều lần nhưng không được huyện khảo sát đưa vào kế hoạch đầu tư. Đề nghị UBND huyện cho biết lý do và giải pháp thực hiện trong thời gian tới?.

**Trả lời:**

Về nội dung này, đầu năm 2022 UBND huyện đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chủ trì phối hợp cùng các ngành chuyên môn khảo sát và đã có văn bản đề xuất huy động nguồn vốn của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh để tìm giải pháp đầu tư. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh cũng đã trực

tiếp phối hợp chính quyền địa phương khảo sát đánh giá. Tuy nhiên, vùng Đồng sâu thôn Tân Thành có độ trũng lớn, độ chênh cao giữa khu vực thoát nước đến kênh thoát chính tương đối lớn, diện tích canh tác không nhiều khoảng (15 - 20 ha), hiệu quả đầu tư không cao trong khi dự kiến kinh phí đầu tư lớn nên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh chưa xem xét đưa vào danh mục đề xuất đầu tư xây dựng.

Việc kiến nghị của cử tri là chính đáng, vì vậy trong thời gian tới UBND huyện sẽ tiếp tục cho kiểm tra khảo sát và nghiên cứu đưa vào thứ tự ưu tiên đầu tư công hệ thống kênh mương nói trên cho giai đoạn tiếp theo để hỗ trợ nhân dân trên địa bàn sản xuất. Trước mắt, đề nghị UBND xã Tân Lộc thường xuyên phát động người dân ra quân làm giao thông, thủy lợi nội đồng để khắc phục từng bước tình trạng thiếu nước sản xuất nêu trên.

**Câu 4:** Năm 2022, việc thẩm định, phê duyệt quy hoạch đất xen dấm cho các xã trên địa bàn huyện thực hiện chậm. Đề nghị UBND huyện cho biết nguyên nhân, trách nhiệm thuộc về ai?.

**1. Về tình hình thực hiện quy hoạch đất ở:**

Số xã đã được UBND huyện cho chủ trương khảo sát, lập quy hoạch đất ở năm 2022 là 8 xã, bao gồm: Bình An, Hồng Lộc, Ích Hậu, Mai Phụ, Phù Lưu, Thạch Châu, Thịnh Lộc, Thạch Mỹ, cụ thể như sau:

- Xã Bình An: UBND xã xin chủ trương tại Tờ trình số 37/TT-UBND ngày 18/4/2022; các phòng Kinh tế và Hạ tầng và Tài nguyên và Môi trường kiểm tra vào ngày 19/4/2022 và trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện trực tiếp kiểm tra (2 lần), UBND huyện ban hành Quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 6/5/2022 với 3 vùng. Đến nay UBND xã đã hoàn dự thảo Quy hoạch nhưng chưa được phê duyệt do Chủ tịch UBND huyện đang có ý kiến sửa lại, tư vấn không đủ năng lực thực hiện.

- Xã Hồng Lộc: UBND xã xin chủ trương tại Tờ trình số 71/TT-UBND ngày 22/7/2022; các phòng Kinh tế và Hạ tầng và Tài nguyên và Môi trường kiểm tra trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện trực tiếp kiểm tra (2 lần), UBND huyện ban hành Quyết định số 4317/QĐ-UBND ngày 8/9/2022 với 01 vùng: Trọt Giếng, thôn Trung Sơn, xã Hồng Lộc. Đến nay UBND xã đã hoàn thành khảo sát, dự thảo bản vẽ Quy hoạch trình nhưng chưa được phê duyệt do Chủ tịch UBND huyện đang có ý kiến sửa lại.

- Xã Ích Hậu: Đợt 1 UBND xã xin chủ trương tại 02 vùng: Trạm Tran, thôn Thống nhất; Đồng Kiên, thôn Phù Ích. Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra thực tế 2 lần nhưng không thống nhất như đề nghị của xã.

Đợt 2: UBND xã xin chủ trương tại Tờ trình số 46/TT-UBND ngày 25/8/2022; các phòng Kinh tế và Hạ tầng và Tài nguyên và Môi trường kiểm tra

trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện trực tiếp kiểm tra (01 lần), UBND huyện ban hành Quyết định số 4316/QĐ-UBND ngày 8/9/2022 với 01 vùng: K4, thôn Thống Nhất. Đến nay UBND xã đã trình thẩm định bản Quy hoạch nhưng do xã đang giải quyết việc thu tiền trước của 9 hộ dân sai quy định, nên chưa trình ký duyệt.

- Xã Phù Lưu: Ngày 21/10/2020, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 4579/QĐ-UBND cho UBND xã Phù Lưu lập quy hoạch 5 vùng, nhưng xã không thực hiện (do sửa nhiều lần). Đến ngày 7/4/2022, UBND huyện tiếp tục cho xã thực hiện hoàn thành Quy hoạch với 3 vùng theo Quyết định số 1996/QĐ-UBND. Đến ngày 01/6/2022, UBND xã Phù Lưu đã có tờ trình đề nghị phê duyệt 3/5 vùng (sau khi Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra thực địa) giảm 2 vùng. UBND huyện đã ký phê duyệt quy hoạch, nhưng xã chưa thực hiện cấp.

- Xã Thạch Châu: UBND xã xin chủ trương tại Tờ trình số 07/TT-UBND ngày 19/1/2022 và tại Tờ trình số 13/TT-UBND ngày 24/3/2022; các phòng Kinh tế và Hạ tầng và Tài nguyên và Môi trường kiểm tra trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện trực tiếp kiểm tra (3 lần), sau đó UBND huyện ban hành Quyết định số 4114/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 với 9 vùng. Đến nay xã đang hoàn thành Quy hoạch, phòng Kinh tế và Hạ tầng đã thẩm định xong và đang trình kí.

- Xã Thạch Mỹ: Đợt 1 UBND xã xin chủ trương tại Tờ trình số 19/TT-UBND ngày 19/4/2022; các phòng Kinh tế và Hạ tầng và Tài nguyên và Môi trường kiểm tra vào ngày 05/5/2022 và trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện trực tiếp kiểm tra (2 lần), UBND huyện ban hành Quyết định số 3172/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 với 4 vùng. UBND xã đã dự thảo quy hoạch nhưng chưa trình ký.

Đợt 2 UBND xã xin chủ trương tại Tờ trình số 45/TT-UBND ngày 19/7/2022; các phòng Kinh tế và Hạ tầng và Tài nguyên và Môi trường kiểm tra trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện trực tiếp kiểm tra (01 lần), UBND huyện ban hành Quyết định số 4112/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 với 01 vùng. Đến nay UBND xã đã khảo sát, lập quy hoạch chưa xong

- Xã Thịnh Lộc: UBND xã xin chủ trương tại Tờ trình số 79/TT-UBND ngày 29/8/2022; các phòng Kinh tế và Hạ tầng và Tài nguyên và Môi trường kiểm tra trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện trực tiếp kiểm tra (2 lần), UBND huyện ban hành Quyết định số 4372/QĐ-UBND ngày 9/9/2022. Đến nay UBND xã đang khảo sát, lập quy hoạch chưa xong.

- Xã Mai Phụ: UBND xã xin chủ trương tại Tờ trình số 42/TT-UBND ngày 01/8/2022; các phòng Kinh tế và Hạ tầng và Tài nguyên và Môi trường kiểm tra trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện trực tiếp kiểm tra (2 lần), UBND

huyện ban hành Quyết định số 4111/QĐ-UBND ngày 23/8/2022. Đến nay UBND xã đang khảo sát, lập quy hoạch chưa xong.

- Số xã đã được UBND huyện cho chủ trương điều chỉnh Quy hoạch đất ở năm 2022 là 3 xã, thị trấn bao gồm: Phù Lưu, Thịnh Lộc và thị trấn Lộc Hà. Đến nay các địa phương chưa hoàn thành lập quy hoạch điều chỉnh để trình phê duyệt. Còn xã Hộ Độ (3 vùng) và xã Mai Phụ (01 vùng), UBND xã đã trình nhưng Chủ tịch UBND huyện sẽ trực tiếp đi kiểm tra và có văn bản chấp thuận trong thời gian tới.

- Về các xã đã phê duyệt quy hoạch chi tiết gồm, gồm: Hộ Độ, Bình An, Hồng Lộc, Phù Lưu, Ích Hậu, Thạch Kim. Thạch Châu. Đây là các xã đã có chủ trương năm 2021 nhưng đến năm 2022 mới phê duyệt.

## 2. Về nguyên nhân chậm

- Do Chủ đầu tư (UBND xã) tham mưu chưa hiệu quả, chưa sát sao, quyết liệt trong việc tổ chức thực hiện. Một số xã UBND huyện đã cho chủ trương từ sớm nhưng thời gian thực hiện việc khảo sát, lập quy hoạch quá lâu (*xã Mai Phụ cho chủ trương ngày 23/8/2022, xã Thạch Mỹ cho chủ trương ngày 24/8/2022 nhưng đến nay chưa có hồ sơ trình thẩm định*).

- Kinh phí cho việc khảo sát, lập quy hoạch theo đơn giá quy định là thấp nên chưa thu hút được các đơn vị tư vấn có năng lực. Năng lực các đơn vị tư vấn, chất lượng hồ sơ chưa đảm bảo, nhiều hồ sơ phải chỉnh sửa lại nhiều lần, có đơn vị tư vấn không đủ năng lực nên hồ sơ bị trả lại (*xã Bình An*).

- Công tác thẩm định, phê duyệt vẫn còn một số bất cập. Quy trình thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định phải trải qua nhiều bước, từ xin chủ trương; thẩm định phê duyệt dự toán; khảo sát lập quy hoạch; xin ý kiến dân cư; thẩm định phê duyệt quy hoạch nên mất nhiều thời gian.

3. trách nhiệm, giải pháp: UBND huyện nghiêm túc tiếp thu việc đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt quy hoạch đất xen dầm cho các xã trên địa bàn huyện. Trong thời gian tới UBND huyện sẽ tập trung chỉ đạo các phòng chức năng, địa phương tập trung, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành quy hoạch chung xây dựng xã trong Quý I năm 2023, hoàn thành quy hoạch đất ở các xã trong Quý II năm 2023.

**Câu 5:** Việc xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn huyện có nhiều bất cập, có công trình thì được quan tâm, công trình không được quan tâm. Công trình thi công tiến độ, khối lượng chưa đạt, nhưng thanh toán tạm ứng đã vượt nhiều, vậy việc này trách nhiệm thuộc về ai?

### Trả lời:

Trong thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp, ngành từ trung ương đến địa phương, huyện Lộc Hà đã được đầu tư nhiều công trình, dự án phục vụ nhu cầu Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đến thời

điểm hiện nay nhiều công trình dự án đã được hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng, phát huy hiệu quả mục tiêu đề ra.

Tuy nhiên vẫn còn một số ít công trình, dự án triển khai với tiến độ chậm, khối lượng thi công chưa đảm bảo theo kế hoạch, chưa đạt khối lượng hoàn ứng chủ yếu do một số nguyên nhân như: Công trình thi công gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB (*người dân không hợp tác, vướng chính sách trong công tác đền bù..*) nên không có mặt bằng để triển khai; do tình hình dịch bệnh Covid 19 trong cuối năm 2021, đầu năm 2022 bùng phát trở lại cũng dẫn đến việc các đơn vị thi công khó khăn trong việc huy động nhân công, làm chậm tiến độ thi công. Ngoài ra ở một số công trình còn phải điều chỉnh dự án như công trình Đường Thạch Khê Hồng Lộ do đơn giá giải phóng mặt bằng tại thời điểm thi công cao làm vượt tổng mức đầu tư; công trình Trung tâm Văn hoá - Truyền thông huyện do thay đổi địa chất nên phải điều chỉnh thiết kế. Các công trình được ký hợp đồng và tạm ứng theo đúng quy định, tuy nhiên do một số nguyên nhân trên nên việc triển khai thi công chưa đảm bảo theo tiến độ, dẫn đến việc thu hồi tạm ứng chậm.

Về trách nhiệm để xảy ra việc thi công chậm, khối lượng thi công hoàn ứng chưa đạt so với số tiền đã được tạm ứng. Nếu không xét về các nguyên nhân khách quan thì Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện xin chịu trách nhiệm về việc thiếu quyết liệt trong việc đôn đốc, tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, chậm xử lý các vướng mắc, tồn tại để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình.

**Câu 6:** Đề nghị UBND huyện cho biết tiến độ thi công các dự án tại trung tâm hành chính huyện: Đường 45 kéo dài, hạ tầng du lịch biển, các tuyến mương tiêu úng... làm ảnh hưởng đến hoạt động phát triển đô thị. Đề nghị UBND huyện cho biết nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới?.

**Trả lời:**

Việc tiến độ thi công các dự án Dự án đường 45 kéo dài, hạ tầng du lịch biển bị chậm chủ yếu do đang vướng mắc công tác GPMB; như Dự án đường 45 đang vướng GPMB phần mò mã ở Nghĩa trang Còn dài, tổ dân phố Trung Nghĩa, thị trấn Lộc Hà. UBND huyện đã phê duyệt phương án bồi thường GPMB tại Quyết định số 5985/QĐ-UBND ngày 31/12/2020. UBND huyện đề xuất 03 phương án di dời (*phương án 01 di dời về nghĩa trang của huyện ở Thịnh Lộc, phương án 02 di dời về nghĩa trang thị trấn Lộc Hà, phương án 03 di dời vào phía trong nghĩa trang Còn Dài*), tuy nhiên Hội đồng mục vụ giáo họ Trung Nghĩa không nhận tiền và không chọn phương án nào mà yêu cầu UBND huyện mở rộng khuôn viên nghĩa trang Trung Nghĩa để di dời sang. Tuy nhiên phương án này không phù hợp với quy hoạch, nên không thực hiện được.



Hiện nay, UBND huyện đã lập phương án GPMB, báo cáo ban thường vụ huyện uỷ để trình xin ý kiến cấp trên.

Tại dự án Hạ tầng du lịch biển hiện Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện đang phối hợp với Hội đồng BT GPMB, đơn vị tư vấn GPMB đẩy nhanh công tác BT, hỗ trợ GPMB. Tuy nhiên trong quá trình triển khai kiểm kê, áp giá thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng Dự án gặp rất nhiều khó khăn, đa số người dân không đồng tình, không phối hợp để thực hiện kiểm đếm, một số hộ dân mặc dù đã thực hiện kiểm kê, công khai áp giá đến lúc nhận tiền lại không có mặt mà không có lý do. Mặt khác nguồn gốc đất đai không có hồ sơ lưu trữ, trong quá trình xét duyệt ở xã chưa có sự phối hợp của ban cán sự thôn nơi Dự án đi qua. Đến thời điểm hiện tại đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ GPMB (giai đoạn 1) và chi trả được 80 hộ dân. Hiện còn khoảng hơn 100 hộ dân có tài sản trên đất và mồ mả chưa đồng ý phương án và phối hợp để GPMB dự án.

**Trách nhiệm:** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện nhận trách nhiệm trong công tác chỉ đạo điều hành thi công chưa quyết liệt, chậm trễ trong việc xử lý các tồn tại vướng mắc giải phóng mặt bằng, dẫn đến chậm tiến độ hoàn thành dự án.

**Giải pháp:** Trong thời gian tới UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc Ban Quản lý dự án phối hợp với các phòng, ban, ngành một mặt vừa tiếp tục làm việc với Hội đồng mục vụ, bà con nhân dân nơi có các dự án đi qua, tăng cường công tác tuyên truyền vận động, chia sẻ khó khăn, hiểu và đồng ý nhận tiền, di dời GPMB theo đúng quy định để các đơn vị thi công hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán công trình.

**Câu 7:** Tình trạng ngập lụt tại trung tâm hành chính huyện mấy năm qua trách nhiệm thuộc về ai? Thời gian tới UBND huyện có giải pháp gì khắc phục việc ngập lụt này không?

**Trả lời:**

a) Về nguyên nhân:

- Do hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống thoát nước mưa chưa được đầu tư đồng bộ theo đúng Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 xây dựng khu Trung tâm Huyện lỵ huyện Lộc Hà được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 04/8/2008.

- Một số tuyến thoát nước được xây dựng đã lâu nhưng không được nạo vét thường xuyên nên bị bồi lắng, ảnh hưởng đến khả năng thoát nước.

- Phương án thoát nước theo các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt còn nhiều bất cập, chưa tính đến khả năng tiêu thoát nước do lưu vực các vùng phụ cận đổ về khu trung tâm hành chính.

b) Về trách nhiệm, giải pháp:

UBND huyện nghiêm túc nhận trách nhiệm trong việc chậm triển khai các giải pháp chống ngập úng khu trung tâm hành chính huyện trong thời gian qua.

c) Về giải pháp: UBND huyện đã triển khai nghiên cứu theo hướng đầu tư hệ thống thoát nước lưu vực cho sườn phía Nam núi Bằng Sơn (*phía sau các công trình trung tâm hành chính huyện*). Việc nghiên cứu phương án đòi hỏi yếu tố kỹ thuật cao và phải được xem xét tổng thể trên toàn khu vực thị trấn và vùng phụ cận, đồng thời đảm bảo phù hợp với quy hoạch đã được duyệt để có căn cứ thực hiện. Tuy nhiên, quá trình triển khai nhận thấy phương án nêu trên chưa có trong Quy hoạch chung xây dựng Huyện lỵ huyện Lộc Hà và Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 xây dựng khu Trung tâm Huyện lỵ huyện Lộc Hà đã được phê duyệt. Vì vậy, nội dung này cần được nghiên cứu, giải quyết trong đồ án Quy hoạch chung thị trấn Lộc Hà và vùng phụ cận hiện đang được UBND huyện tổ chức lập quy hoạch (*trong đó có nội dung thoát nước đô thị*). UBND huyện sẽ trình duyệt dự án thoát nước, chống ngập trung tâm hành chính sau khi đồ án quy hoạch được phê duyệt.

Về giải pháp trước mắt: Sau cuộc họp HĐND huyện lần trước, UBND huyện đã xin ý kiến về việc nạo vét mương thoát nước QL.281 đoạn qua trung tâm hành chính huyện và được Sở Giao thông vận tải thống nhất tại Văn bản số 2410/SGTVT-QLHT ngày 28/7/2022. Ngay sau đó UBND huyện đã giao Ban Quản lý cụm công nghiệp huyện thực hiện dự án Nạo vét hệ thống mương thoát nước khu trung tâm hành chính huyện Lộc Hà, hiện Dự án đang thực hiện thi công theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

**Câu 8:** Việc quản lý khu du lịch biển Lộc Hà thời gian qua rất bất cập có sự chồng chéo giữa Ban quản lý cụm Công nghiệp và UBND thị trấn Lộc Hà, thời gian tới giải pháp thực hiện của UBND huyện là như thế nào?.

**Trả lời:**

Khu du lịch Biển Lộc Hà được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh theo Quyết định số 3068/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi được công nhận, UBND huyện thành lập Ban Quản lý khu du lịch, cụm công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật huyện Lộc Hà tại Quyết định số 3280/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 với đầy đủ các nhiệm vụ; sử dụng nguồn vốn xã hội hóa thu được từ các dịch vụ tại khu du lịch Biển.

Từ năm 2020 đến năm 2022, dịch Covid - 19 bùng phát, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động du lịch nói chung và khu du lịch biển huyện Lộc Hà nói riêng, các nhà hàng, quán ăn, quán hàng trên mặt đê gặp rất nhiều khó khăn, không thể kinh doanh được; nguồn thu từ các dịch vụ này rất hạn chế. Vì vậy, trong các năm vừa qua UBND huyện đang tạm thời giao cho UBND thị trấn Lộc Hà là đơn vị quản lý trực tiếp tại khu du lịch; phòng Văn hóa và Thông tin và Ban Quản lý khu du lịch, cụm công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật huyện.

Tháng 5 năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo hướng dẫn các địa phương nỗ lực phục hồi ngành du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. UBND huyện Lộc Hà đã chỉ đạo ngành Văn hóa - Thông tin, Ban Quản lý khu du lịch, cụm công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật huyện và thị trấn Lộc Hà phối hợp tổ chức các hoạt động tại Khu du lịch biển và đã đạt được những kết quả khả quan.

Quá trình thực hiện, UBND huyện đã nhận rõ các vấn đề còn bất cập, chông chéo trong quản lý, vận hành tại Khu du lịch biển nên đã tổ chức cuộc họp với các phòng, ban, ngành, địa phương để giao nhiệm vụ cụ thể đảm bảo các biện pháp thực hiện để phát triển du lịch trên địa bàn. Cụ thể:

- UBND thị trấn chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về phát triển du lịch tại địa bàn; đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, cứu hộ cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy; xây dựng và lắp đặt hệ thống biển cảnh báo, chỉ dẫn bao gồm ngoài mặt biển và trên đất liền Khu du lịch.

- Ban Quản lý khu du lịch, cụm công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật chịu trách nhiệm xây dựng các điểm checkin; điện chiếu sáng; soát xét các nội dung liên quan đến thu phí, lệ phí trình HĐND tỉnh.

- Giao Trung tâm Văn hóa - Truyền thông: Tham mưu lắp đặt hệ thống loa truyền thanh phục vụ hoạt động tại Khu du lịch biển.

- Giao phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu phương án mua máy dọn rác phục vụ thu gom rác thải tại biển Lộc Hà.

### III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

**Câu 1:** Hiện nay tình trạng dạy thêm, học thêm rất nhiều. Đề nghị UBND huyện cho biết có tình trạng này không, nếu có thì có được phép không và có ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học tại các trường học không? Đề nghị UBND huyện cho biết lý do và giải pháp trong thời gian tới?.

#### Trả lời:

Trong thời gian qua, ngành Giáo dục huyện đã có nhiều giải pháp để chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm tuy nhiên tình trạng này vẫn đang còn diễn ra tại các trường THCS và THPT. Theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì đối với cấp học tiểu học không được phép tổ chức dạy thêm, học thêm. Còn đối với cấp THCS và THPT thì không có văn bản nào quy định không được phép dạy thêm, học thêm. Đối với việc tổ chức dạy thêm, học thêm (*dạy phụ đạo, dạy tăng cường, dạy bồi dưỡng học sinh giỏi*) trong các trường THCS, THPT phải được sự cho phép của các cơ quan quản lý cấp trên (*phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo*).

Việc tổ chức dạy thêm, học thêm có ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học ở các nhà trường hay không còn tùy thuộc và nhiều yếu tố: Đối với việc tổ chức dạy

phụ đạo, dạy tăng cường, dạy bồi dưỡng học sinh giỏi. Học sinh được phân hóa cụ thể từng đối tượng để tổ chức phụ đạo, tăng cường thêm các kiến thức cần thiết cho các em, đây là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục và đạt được hiệu quả rất tích cực. Còn đối với việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường trước đây khi Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố hết hiệu lực các Điều 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/1012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm học thêm cơ quan quản lý có kiểm tra cơ bản có hỗ trợ cho việc tăng cường chất lượng cho học sinh. Hiện nay qua nắm bắt thông tin trong và ngoài huyện những giáo viên có năng lực có nhiều học sinh, và cha mẹ học sinh xin cho con học (*thậm chí học học lực yếu giáo viên không nhận dạy*). Còn việc ảnh hưởng không tốt đến chất lượng chưa có thông tin phản ánh, tuy nhiên cha mẹ học sinh cần kiểm soát kỹ việc con em xin đi học thêm nhưng có đến lớp hay không.

Giải pháp trong thời gian tới:

1. Tiếp tục tuyên truyền trong Nhân dân việc quản lý theo dõi con em tự học, tổ chức tốt các hoạt động đọc sách tại thư viện trong và ngoài nhà trường, ngôi nhà sáng tạo; quán triệt trong đội ngũ giáo viên và học sinh nhận thức đầy đủ về việc dạy thêm học thêm.

2. Thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường, kịp thời chấn chỉnh các vi phạm về tổ chức dạy thêm, học thêm.

3. Tăng cường thông tin, truyền thông đến các tầng lớp Nhân dân hiểu về các quy định việc tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường, nhất là việc lựa chọn cho con em mình hình thức học tập phù hợp với năng lực của bản thân học sinh.

#### **IV. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH**

**Câu 1:** Thu ngân sách nhất là thu thuế, phí, lệ phí huyện đã quan tâm chưa, đã có giải pháp chỉ đạo chưa; khi có một số sắc thuế thì đơn vị này thu nhưng đơn vị khác không thu. Thời gian tới UBND huyện có biện pháp gì để khắc phục vấn đề này không?.

**Trả lời:**

a) Về Thu ngân sách nhất là thu thuế, phí, lệ phí huyện đã quan tâm chưa, đã có giải pháp chỉ đạo chưa:

Xác định thu ngân sách nhà nước là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong công tác quản lý Nhà nước. Đảm bảo nhiệm vụ thu ngân sách để thực hiện các nhu cầu chi tiêu của Nhà nước, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước. Trong những năm qua, UBND huyện Lộc Hà luôn

quan tâm chỉ đạo sát sao đến công tác thu ngân sách, hàng năm đề ban hành các chỉ thị, các văn bản chỉ đạo công tác thu. Định kỳ, hàng tháng đều tổ chức họp giao ban giữa ngành thuế, ngành tài chính và UBND các xã, thị trấn để soát xét, đánh giá, phân tích các nguồn thu, nhằm khai thác triệt để tối đa các nguồn thu. Huy động kịp thời các khoản thu nộp vào NSNN đảm bảo cho nhiệm vụ chi thường xuyên và chi phát triển.

Trong năm 2022, UBND huyện ban hành nhiều văn bản (07 văn bản) chỉ đạo công tác thu ngân sách. Cụ thể: Ngay từ đầu năm UBND huyện đã ban hành Chỉ thị về công tác thu ngân sách và các văn bản: Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 thành lập Hội đồng tư vấn thuế xã, thị trấn năm 2022; Công văn số 156/UBND-CCT ngày 28/01/2022 về việc kê khai thuế SD đất PNN chu kỳ năm 2022 -2026 và lập bộ thuế SD đất NN năm 2022; Công văn số 364/UBND-CCT ngày 11/03/2022 về việc tăng cường công tác chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; Công văn số 684/UBND-CCT ngày 29/4/2022 về việc tăng cường công tác quản lý thu thuế XD nhà ở tư nhân; Quyết định số 3916/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 về việc thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các hộ kinh doanh xe vận tải trên địa bàn huyện; Công văn số 1920/UBND-CCT ngày 28/10/2022 về việc chỉ đạo triển khai lập bộ thu thuế hộ kinh doanh.

b) Khi có một số sắc thuế thì đơn vị này thu nhưng đơn vị khác không thu. Thời gian tới UBND huyện có biện pháp gì để khắc phục vấn đề này.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Lộc Hà tính đến ngày 23/12/2022 đạt: 145.175 triệu đồng, bằng 117% dự toán Tỉnh giao; 62% dự toán HĐND Huyện giao và 59% so với cùng kỳ. Trong đó, tiền thuế, phí đạt: 63.340 triệu đồng, bằng 143% dự toán tỉnh giao; 120% dự toán huyện giao; 105% so với cùng kỳ. Có 11/12 chỉ tiêu thu thực hiện hoàn thành kế hoạch được giao, trong đó có 05 chỉ tiêu đạt cao so với kế hoạch như: Thu quốc doanh: 195% kế hoạch giao; phí, lệ phí: 192%; thu tiền cấp quyền KTKS: 176%; thuế TNCN: 163%.

Trong 12 chỉ tiêu, cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu 10 chỉ tiêu, có 02 chỉ tiêu đó là: Thu khác ngân sách huyện và thu khác ngân sách xã do các phòng, ngành, các cơ quan cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức thu và nộp vào NSNN. Cơ quan Thuế và phòng Tài chính - Kế hoạch huyện phối hợp đôn đốc.

Các sắc thuế giao Chi cục Thuế khu vực Thạch Hà - Lộc Hà giao nhiệm vụ thu như: Ngoài quốc doanh; tiền Thuê đất; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; lệ phí môn bài... thực hiện thu theo bộ phát sinh thuế. Do đặc thù ở huyện Lộc Hà là địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính Phủ, nên thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chủ yếu được miễn theo quy định của Luật Thuế, chỉ phát sinh thu đối với những hộ gia

đình, cá nhân có từ 02 mảnh đất trở lên và có số thuế phát sinh trên 50.000 đồng/hộ. Năm 2022, tại xã Tân Lộc không phát sinh số thu từ sắc thuế này.

Đối với thuế xây dựng nhà ở tư nhân: Mặc dù, hàng năm UBND huyện đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt, ban hành văn bản chỉ đạo về triển khai thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân. Chi cục Thuế khu vực Thạch Hà - Lộc Hà đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp quản lý thu, hàng năm đều ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các Đội Thuế; gửi công văn đề nghị UBND các xã, thị trấn phối hợp triển khai thực hiện các biện pháp thu. Tuy nhiên, số thu từ thuế xây dựng nhà ở tư nhân chưa tương xứng với tiềm năng, năm 2022 mới chỉ có 6/11 xã, thị trấn có phát sinh số thu từ lĩnh vực này đó là: Thị trấn Lộc Hà; Thạch Châu; Bình An; Thạch Kim; Thạch Mỹ; Hộ Độ, 5 xã còn lại chưa có số thu từ lĩnh vực này.

Nguyên nhân dẫn đến thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân tại các xã, thị trấn còn đạt thấp và một số xã chưa có số thu:

Theo quy định của Luật Quản lý thuế thì người chịu trách nhiệm kê khai và nộp thuế là chủ thầu xây dựng. Chủ nhà có trách nhiệm cung cấp hợp đồng xây dựng cho cơ quan thuế, trong trường hợp hợp đồng thầu quy định trách nhiệm kê khai, nộp thuế thuộc về chủ nhà, thì chủ nhà chịu trách nhiệm thực hiện việc đăng ký, kê khai và nộp thay các khoản thuế theo quy định. Việc thực hiện các biện pháp cưỡng chế thuế đối với chủ thầu xây dựng rất khó khăn. Do vậy, Cơ quan thuế vẫn đang áp dụng biện pháp tuyên truyền, đôn đốc, vận động là chính, chưa sử dụng các biện pháp mạnh. UBND huyện tiếp thu ý kiến của đại biểu HĐND huyện về những tồn tại trong công tác quản lý thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân.

Năm 2023, UBND huyện sẽ chỉ đạo Chi cục Thuế khu vực Thạch Hà - Lộc Hà xây dựng dự toán thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân và đã thực hiện giao dự toán cho các xã, thị trấn. Thời gian tới, UBND huyện giao ngành Thuế thực hiện nghiêm túc các biện pháp quản lý cũng như cưỡng chế và xử lý vi phạm để thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời số thuế phải nộp theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác quản lý thu, đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các xã, thị trấn trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân được biết và chấp hành pháp luật thuế. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát xác định chính xác số thuế phải nộp, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

## **V. LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ**

**Câu 1:** Hiện nay một số ngư dân dùng xung điện đánh bắt hải sản như Dạ cào, Te... gây huỷ diệt môi trường ở biển, đã ảnh hưởng rất lớn cho việc khai thác đánh bắt của ngư dân xã Thạch Kim, xã Thịnh Lộc; đề nghị UBND huyện, các ngành chức năng có giải pháp gì để ngăn chặn tình trạng này?.

**Trả lời:**

Hiện nay, trên vùng biển huyện Lộc Hà tình trạng dùng xung điện đánh bắt thủy hải sản như giã cào, te... vẫn còn diễn ra, điều này không chỉ làm cho nguồn lợi thủy sản bị cạn kiệt mà còn xảy ra tình trạng tranh chấp ngư trường làm mất an ninh, an toàn tại địa phương. Trong năm 2022, Đoàn Biên phòng Cửa Sót đã tổ chức tuần tra, kiểm soát phát hiện và xử lý 05 vụ/07 phương tiện khai thác thủy hải sản trái phép, xử phạt vi phạm hành chính 150.000.000 đồng (*04 vụ/06 phương tiện sử dụng giã cào, 01 vụ/01 phương tiện tàng trữ kích điện khai thác thủy sản*). Mặc dù rất cố gắng, nhưng kết quả trên chưa đáp ứng được yêu cầu, thực trạng dùng xung điện đánh bắt hải sản trên biển. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên do một số lý do sau:

- Ý thức chấp hành của người dân chưa cao, mặc dù đã được tuyên truyền vận động và đã có những biện pháp xử lý vi phạm hành chính nhưng do hình thức trên dễ khai thác, lợi nhuận cao... nên ngư dân vẫn vi phạm quy định của pháp luật, trong đó có cả tàu thuyền nội tỉnh và ngoại tỉnh.

- Phương tiện của Đoàn Biên phòng Cửa Sót hiện nay được biên chế 01 ca nô, công suất nhỏ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát khu vực cửa lạch, việc thực hiện tuần tra trên biển không đảm bảo. Do các phương tiện trên đều có các nậu, người nhà trên bờ; khi nhận được tin báo của người dân tình trạng tàu giã cào, te sử dụng kích điện để khai thác thủy hải sản trái phép thì việc tổ chức tuần tra đã không giữ được tính bí mật, bất ngờ. Khi bị truy đuổi các tàu trên đều phi tang tang vật hoặc bỏ chạy; một số chủ tàu còn manh động hơn khi chống đối quyết liệt, đâm thẳng vào tàu của lực lượng chức năng để tẩu thoát.

- Công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá; công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng còn chưa được thường xuyên, đặc biệt là sự phối hợp với lực lượng Chi cục Thủy sản, chưa chủ động phối hợp với lực lượng Biên phòng trong công tác tuần tra, kiểm soát trên biển (*gần 1 năm nay tàu Kiểm ngư của Chi cục Thủy sản gần như nằm bờ với lý do không có thuyền trưởng*).

- Lực lượng mỏng, địa bàn quản lý rộng nên kết quả thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát còn chưa cao so với yêu cầu đề ra.

Trong thời gian tới, UBND huyện, các phòng, ngành, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường tuần tra, bắt giữ, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

- Đề nghị các tổ quản lý nghề cá đồng hành, hỗ trợ lực lượng chức năng ngăn chặn truy bắt tàu giã cào, te sử dụng xung điện. Vì hiện nay một số chủ phương tiện khi được đề nghị phối hợp thì sợ bị trả thù nên không đồng hành cũng, dẫn đến kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao.

- Đề nghị các lực lượng chức năng cùng vào cuộc, kiên quyết xử lý các tàu thuyền vi phạm theo Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực thủy sản.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo HĐND huyện xem xét./.

***Nơi nhận***

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Việt Cường**